



# โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว

(โรงเรียนอีโคสคูลปี ๒๕๖๐)

โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๔ หมู่ ๑๒

ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖



## **ผลการดำเนินงานตามพันธกิจโรงเรียนอโศกคุล**

### **พันธกิจที่ ๑ : นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ**

โรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดนโยบายของโรงเรียน ดังนี้

วิสัยทัศน์ คือ การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ ผู้เรียนมีสุขภาพะ มีคุณธรรม จริยธรรม รักสิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ คือ รู้คิด รู้ออม รู้รักษ์ท้องถิ่น

โรงเรียนได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/นโยบายของโรงเรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะทำงานเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา โดยผู้อำนวยการและคณะครูร่วมพิจารณาบริบทของโรงเรียนจัดทำโครงการดำเนินงานแบบครอบคลุมการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง การศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบกิจกรรมโครงการ



### **พันธกิจที่ ๒ : การจัดการกระบวนการเรียนรู้**

โรงเรียนได้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาหรือด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทำรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ และมีการจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเพาะเห็ด โรงปลูกผักไฮโดรโปนิก เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน รวมถึงการจัดทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา โดยการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนเข้ากับสาระวิชาต่าง ๆ การศึกษาค้นคว้าจากสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน มีฐานการเรียนรู้แปลงนาของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและได้ทดลองปฏิบัติจริง



### **พันธกิจที่ ๓ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน**

โรงเรียนมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาให้นักเรียน ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง
๒. กิจกรรมการจัดการปัญหาขยะ การจัดการน้ำเสีย
๓. กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ทางสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้โรงเรียนได้นำเอาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงรวมเข้ากับโครงการอโศกคุล และสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบของการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปในแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม

### **พันธกิจที่ ๔ : การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา**

โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน เทศบาล และภาคเอกชนในการให้ความรู้ และสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน